

MỘT TUẦN THỰC HIỆN CÁCH LY TOÀN XÃ HỘI Chính quyền quyết tâm, cán bộ, nhân dân đồng thuận



Thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) chấp hành nghiêm biện pháp cách ly toàn xã hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

Kết thúc 1 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quyết tâm, đồng thuận cao của đồng bào các tầng lớp nhân dân, cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 đã đạt được một số kết quả bước đầu. Toàn xã hội đã nâng cao một bước về nhận thức và hành động trong phòng, chống dịch theo tinh thần chủ động hơn, kiên quyết hơn.

Ngày từ chiều ngày 31/3, quy định cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4 đã được chuyển tải đến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. Sáng ngày 1/4, khắp các địa phương trong tỉnh, đường sá vắng vẻ, ít người qua lại; các cửa hàng, cơ sở dịch vụ không phục vụ những nhu cầu thiết yếu đóng cửa. Các điểm bán hàng thực phẩm, chợ dân sinh từ thành phố đến nông thôn đều vắng người.

Với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, thực hiện các Công điện khẩn số 04, 05 của Chủ tịch UBND tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cách ly toàn xã

hội được thực hiện quyết liệt. Tỉnh đã thành lập 7 tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại 7 cửa ngõ vào tỉnh để kiểm soát việc di chuyển của người dân, phương tiện đi lại theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng thành lập 17 tổ tuần tra phòng, chống dịch. Các xã, phường, thị trấn thành lập 1.743 tổ tự quản thực hiện kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại khu dân cư. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 6/4, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các tổ công tác liên ngành, tổ tuần tra, tổ tự quản đã hoạt động hiệu quả. Đến sáng ngày 6/4, 7 chốt kiểm soát ở 7 cửa ngõ vào tỉnh đã dừng hơn 10.200 phương tiện, kiểm tra y tế hơn 14.800 người và yêu cầu khai báo y tế đối với 8.901 người, có 722 trường hợp đi từ các tỉnh có dịch đã được yêu cầu quay trở lại. Qua kiểm tra tại các chốt phát hiện 6 người có biểu hiện sốt. Tại các chốt kiểm soát, nhân dân đều đồng tình và ủng hộ cao với hoạt động kiểm soát người đến và trở về từ vùng có dịch.

Anh Nguyễn Xuân Mạnh, khu Đông (thành phố Hà Nội) chia sẻ, hiện anh có bố mẹ già đang sinh sống ở thành phố Thái Bình, nghe thông tin tỉnh kiểm soát, dừng không cho người và phương tiện từ vùng có dịch về, anh thấy rất yên tâm bởi biết tỉnh đang thực hiện rất tốt, rất quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Phải quyết liệt như vậy mới ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh.

Cùng với công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, tại các công sở, doanh nghiệp, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ vẫn diễn ra thông suốt song tại hầu hết các sở, ngành đã triển khai thực hiện làm việc trực tuyến, hạn chế số người đến cơ quan làm việc. Ông Phạm Văn Nghiệm, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, 27/27 sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều bảo đảm trực tuyến đạo song có khoảng 2/3 công chức, viên chức được bố trí làm việc trực tuyến. Tại các doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều đơn vị phải cắt giảm lao động, tạm dừng một phần dây chuyền sản xuất, hoặc giảm giờ làm. Ông Trần Huy Quan, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, mặc dù gặp

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19, nhất là: các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội; tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường...; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

Các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, gửi Bộ Y tế trước ngày 15/4/2020. Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 17/4/2020.

khó khăn trong sản xuất song có mưa nên số lượng người ra khỏi nhà thấp. Song chiều ngày phòng, chống dịch. Để tiếp tục bảo đảm sản xuất, một số doanh nghiệp may đã chủ động các giải pháp tổ chức bếp ăn tập thể như cho công nhân ăn trong nhiều đợt, giãn khoảng cách người ngồi trong phòng ăn, chia khẩu phần ăn thành khay riêng cho công nhân. Trong tuần đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, hệ thống chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tự chọn vẫn hoạt động, bảo đảm đủ hàng hóa, thực phẩm thiết yếu cung cấp cho người tiêu dùng, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá trái pháp luật. Cũng trong tuần đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, hoạt động ủng hộ công tác phòng, chống dịch tại nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục được thực hiện với sự tham gia nhiều hơn của các tập thể, tổ chức, cá nhân...

Trong 2 tuần cuối tháng 3, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam tăng cao hơn so với giai đoạn đầu. Trung bình mỗi ngày có 10 - 15 ca nhiễm mới. Bước sang đầu tháng 4, số trường hợp nhiễm Covid-19 có xu hướng giảm. Chỉ một ngày có 3/4 có 15 người nhiễm mới, còn lại các ngày từ 1 - 7, chỉ có từ 1 - 5 ca nhiễm/ngày. Song cũng chính điều đó đang bắt đầu xuất hiện từ tưởng chủ quan trong công tác phòng, chống dịch ở không ít người. Tại thành phố Thái Bình, tuần đầu thực hiện quy định cách ly toàn xã

hội trùng với đợt không khí lạnh, có mưa nên số lượng người ra khỏi nhà thấp. Song chiều ngày 7/4, ngay khi thời tiết khô ráo, số lượng người tham gia giao thông đã tăng khá cao, tại một số địa điểm công cộng còn xuất hiện một số nhóm bạn trẻ đến vui chơi, chụp ảnh.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 6/4, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Chúng ta đã đi một chặng đường quan trọng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đích thành công đã ở trước mắt. Nhưng không vì thế mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội buông lỏng, thỏa mãn với những gì đạt được. Chúng ta đang bước vào giai đoạn nước rút, quan trọng hơn, khó khăn hơn, dịch sẽ tiếp tục kéo dài hay sẽ sớm chấm dứt hoàn toàn phụ thuộc vào hành động kiên quyết của cả xã hội vào thời điểm này. Vì vậy, Thái Bình sẽ tiếp tục kiểm soát tốt hơn nữa nguồn lây nhiễm. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, tinh thần không quản ngại khó khăn, vất vả của các lực lượng chức năng, mỗi người dân hãy nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần phòng, chống dịch, loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là, đớt sức cho chặng đường về đích, chắc chắn cuộc chiến chống dịch Covid-19 sẽ thành công.

TRẦN HƯƠNG

GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XIX TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Ông Phan Hồng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tôi thấy dự thảo Báo cáo không chỉ đánh giá đầy đủ kết quả công tác từ ngân sách trên địa bàn, luôn vượt xa dự toán được giao và năm sau cao hơn năm trước mà còn thể hiện rõ nét đóng góp tích cực của ngành Tài chính nói chung, ngành Thuế nói riêng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, tập trung thu hút đầu tư và phát triển các ngành, lĩnh vực theo quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, theo cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế thì các doanh nghiệp khi đầu tư vào Khu kinh tế sẽ được miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tùy theo tiến độ của dự án; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; hỗ trợ tiền thuê đất tùy theo lĩnh vực đầu tư của dự án... Chính vì thế, để đạt được mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính thu tiền sử dụng đất) từ 12%/năm trở lên, tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tranh thủ tối đa thuận lợi, lãnh đạo tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, từ đó thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Ông Trần Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Sư Đông Lâm (Tiền Hải)



Tôi đồng tình và ủng hộ cao đối với chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để đạt được các mục tiêu đề ra, theo tôi, sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) có vai trò rất quan trọng. Tại Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Khu vực KTTN trong nước đang tạo ra khoảng 40% GDP, 30% ngân sách nhà nước, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động cả nước. Vì vậy, tôi mong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nghiên cứu để có quy định, chính sách cụ thể, thiết thực hơn trong việc khuyến khích, hỗ trợ KTTN tham gia vào hợp tác phát triển, đặc biệt là tham gia vào các dự án đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nhất là hoàn thiện khung pháp luật, chính sách về thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp thông qua sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật; tiếp tục quyết liệt triển khai Chính phủ điện tử; khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

NHÓM PHÒNG VIÊN

Giải đáp thông tin phòng, chống dịch Covid-19 qua đường dây nóng

Đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị:

- Cá nhân, tổ chức không tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19;
- Phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc Covid-19;
- Nội dung phản ánh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

18009402 là số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến của người dân nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và được vận hành từ ngày 5/4/2020. Đến nay, đường dây nóng đã tiếp nhận được nhiều thông tin, phản ánh từ nhân dân.

Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Thái Bình thiết lập đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Với số điện thoại 18009402, điện thoại viên tiếp nhận thông tin trực tiếp từ 7 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Từ 18 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau tổng đài tự động tiếp nhận và thông tin này được cán bộ tổng hợp thông tin phản ánh của người dân. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bố trí 1 phòng làm việc, 12 cán bộ thường trực, chia thành các nhóm luân phiên nhau để tiếp nhận thông tin thông suốt, hiệu quả. Tỉnh đoàn cũng phối

hợp với Viettel Thái Bình tổ chức tập huấn cho những cán bộ vận hành, quản lý đường dây nóng của tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tuyên truyền về số điện thoại đường dây nóng; chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tuyên truyền rộng rãi số điện thoại đường dây nóng đến đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của đoàn như website, facebook để nhiều người dân biết đến. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đội thanh niên xung kích khi có yêu cầu hỗ trợ của người dân qua đường dây nóng tại địa bàn. Chị Vũ Thị Hoàng Anh, cán bộ Tỉnh đoàn cho biết: Là điện thoại viên tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đây là nhiệm vụ ý nghĩa và thiết thực. Chúng tôi thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Sau 3 ngày đi vào hoạt động, đường dây nóng phục vụ công

tác phòng, chống dịch đã bước đầu mang lại hiệu quả. Đến 18 giờ ngày 7/4, đã có 39 câu hỏi, 4 phản ánh, kiến nghị của người dân tới đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Nội dung các câu hỏi chủ yếu liên quan đến việc di chuyển của người dân từ tỉnh khác về Thái Bình, từ Thái Bình đi tỉnh khác và các giấy tờ, thủ tục cần thiết khi di chuyển, xét nghiệm dịch Covid-19, việc cách ly tại Thái Bình; ý kiến phản ánh về việc khu vực chợ tụ tập buôn bán, kinh doanh, các hộ kinh doanh đóng cửa trước và mở cửa sau để buôn

bán. Với các câu hỏi, dựa vào cảm nang hỏi - đáp tình hình dịch bệnh, những thông tin cập nhật liên tục về dịch Covid-19 và sự trao đổi giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với các sở, ngành liên quan, các điện thoại viên đã trả lời các câu hỏi, cung cấp số điện thoại, hướng dẫn người dân liên hệ ngay với cơ quan chức năng để có những xử lý kịp thời. Những ý kiến phản ánh được tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 hàng ngày. Như vậy, toàn bộ các ý kiến của người dân gọi về tổng đài liên quan đến công tác phòng, chống dịch

Covid-19 sẽ được trả lời một cách thỏa đáng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đạt, tổ 1, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Trước đây biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới thì đường dây nóng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh là rất cần thiết. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có điện thoại là người dân có thể phản ánh tình hình phòng, chống dịch tới các ngành chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Mới đi vào hoạt động nhưng đường dây nóng đã bước đầu phát huy hiệu quả, không chỉ phát huy vai trò của người dân và cộng đồng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp, các ngành.

XUÂN PHƯƠNG



Điện thoại viên tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 qua đường dây nóng.

TIN AN NINH TRẬT TỰ

* Qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, ngày 7/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với:

- (1) Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình;
- (2) Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình;
- (3) Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

* Ngày 6/4/2020, Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Bá Hùng, sinh năm 1994, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, là nhân viên điều hành của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Phiệt Học để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

* Qua công tác nắm tình hình, hồi 11 giờ 30 phút ngày 6/4/2020, trên đường 465, tại khu vực thuộc địa phận xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Tiền Hải phát hiện Trần Thị Thủy, sinh năm 1991, trú tại xã Phương Công, huyện Tiền Hải, điều khiển mô tô biển kiểm soát 17B8-134.51 vận chuyển 5.000 khẩu trang 4 lớp nhãn hiệu EUE và 100 vỏ hộp đựng khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, Trần Thị Thủy không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số khẩu trang trên.

Tại cơ quan công an, Trần Thị Thủy khai nhận đã mua số khẩu trang trên với giá 10 triệu đồng về bán kiếm lời. Công an huyện Tiền Hải đã đưa giữ số khẩu trang trên và đang tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

VŨ TIẾN